

Số: /BC-UBND

Nghi Xuân, ngày tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Công văn số 1028/SNV-XBCQ&TCBC ngày 11/6/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030; UBND huyện báo cáo các nội dung sau:

1. Đánh giá việc thực hiện mục tiêu được nêu tại Mục III của Quyết định số 705/QĐ-TTg.

Thực hiện Văn bản số 8237/UBND-NC₁ ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện; phối hợp với Huyện ủy lồng ghép vào chương trình hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII để tổ chức quán triệt nội dung, các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Quyết định số 705/QĐTTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với Quy định 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện. Căn cứ các văn bản chỉ đạo trên, huyện Nghi Xuân đã xây dựng mô hình Trường Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm giám đốc Trung tâm chính trị huyện, và từ Quý II năm 2020 điều chỉnh tên gọi từ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện thành Trung tâm chính trị huyện, theo đó bước đầu thực hiện tốt mục tiêu sắp xếp, tổ chức lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước.

Quá trình triển khai thực hiện mô hình lãnh đạo điều hành, điều chỉnh tên gọi và hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, đồng thời với việc chuyển đổi mô hình quản lý từ chỗ bộ máy Trung tâm chính trị huyện trước đây trực thuộc UBND huyện nhưng nội dung hoạt động và chuyên môn theo mô quy định của Đảng, nay chuyển toàn bộ từ bộ máy và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ sang trực thuộc Huyện ủy, đảm bảo thống nhất về quản lý nhân sự và công tác lãnh đạo chỉ đạo.

2. Tình hình, kết quả thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Mục V và tổ chức thực hiện được nêu tại Mục VII của Quyết định số 705/QĐ-TTg.

a. Công tác thông tin, tuyên truyền

Việc điều chỉnh tên gọi và thực hiện mô hình Trường Ban Tuyên giáo Huyện uỷ kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị huyện được quán triệt tới các tổ chức cơ sở đảng và đảng tải công khai trên các kênh thông tin từ cơ sở đến huyện và trên trang thông tin điện tử của Tỉnh uỷ.

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đa dạng hóa bằng nhiều hình thức (tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trên trang thông tin điện tử, lồng ghép trong các hội nghị,...) nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện hoàn thành các mục tiêu tại Quyết định số 705/QĐTTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

b. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức lại Trung tâm Chính trị huyện bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Quá trình thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý kết hợp xây dựng, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm chính trị huyện đã giảm bớt 1 đầu mối (Trường Ban Tuyên giáo Huyện uỷ làm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện); rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, giảng viên của Trung tâm.

Sau khi chuyển đổi mô hình, Trung tâm chính trị đã ổn định về mặt tổ chức và hoạt động, kết quả: mở 8 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 438 đoàn viên, hội viên ưu tú; 4 lớp bồi dưỡng chính trị cho 172 đảng viên mới; 2 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 93 cho cán bộ, đảng viên; phối hợp Trường Chính trị Trần Phú mở 1 lớp Trung cấp chính trị theo hình thức vừa làm vừa học cho 75 cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, chuyên đề công tác Đảng, đoàn thể 34 lớp với 6369 học viên, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đội ngũ báo cáo. Nhờ làm tốt công tác phối hợp nên chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị của huyện từng bước được nâng lên, đặc biệt là nhận thức của các cấp uỷ Đảng cơ sở về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ngày càng cao.

Thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện; hiện nay, Trung tâm chính trị huyện Nghi Xuân có cơ cấu và đội ngũ cán công chức viên chức, gồm Giám đốc (Trường Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là Giám đốc Trung tâm chính trị theo chế độ kiêm nhiệm), 01 Phó Giám đốc, 02 giảng viên chuyên trách và 01 kế toán, thuộc biên chế của khối Đảng, đoàn thể, do Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý và trực tiếp chỉ đạo điều hành.

c. Xây dựng đội ngũ giảng viên

Ngoài đội ngũ viên chức được giao, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân phê duyệt danh sách đội ngũ giảng viên kiêm chức cùng tham gia công tác giảng dạy; xây dựng kế hoạch hàng năm và thường xuyên tổ chức cập nhật, nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên cơ hữu; tổ chức thực hiện bảo đảm hoàn thành mục tiêu đã đề ra tại Quyết định số 3542/QĐ-BNV ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2020 và các giai đoạn tiếp theo.

Hiện nay Trung tâm chính trị huyện có 5 biên chế; trong đó: Cán bộ nam: 2 đồng chí, chiếm 40%; cán bộ nữ: 3 đồng chí, chiếm 60%. Trình độ học vấn, chuyên môn: THPT: 5 đồng chí, chiếm 100%; Thạc sỹ: 01 đồng chí, chiếm 20%; Đại học: 4 đồng chí, chiếm 80%. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp: 3 đồng chí, chiếm 60%; trung cấp: 2 đồng chí, chiếm 40%.

Giảng viên kiêm chức: Tổng số giảng viên kiêm chức có 8 người. Trong đó, trình độ chuyên môn: 4 thạc sỹ, 4 đại học. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân và cao cấp 8 đồng chí. Đội ngũ cán bộ, giảng viên chuyên trách và kiêm chức tại các trung tâm có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch và chương trình được phê duyệt hàng năm, Trung tâm chính trị thường xuyên cập nhật nội dung mới, phân công giảng viên truyền đạt các nội dung phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của giảng viên và giảng viên kiêm chức. Tổ chức các hoạt động chuyên môn thành nền nếp, có chất lượng như thường xuyên thăm lớp, bổ sung kiến thức mới vào giáo án, bài giảng; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn nhằm phát triển tư duy sáng tạo.

Bên cạnh việc đầu tư công tác giảng dạy theo nội dung truyền đạt trên lớp, Trung tâm Chính trị huyện còn quan tâm xây dựng kế hoạch và tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong và ngoài tỉnh nhằm bổ sung sinh động kiến thức giữa lý luận và thực tiễn; cùng với đó, đẩy mạnh các chương trình bồi dưỡng theo chuyên đề mà Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn.

d. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại Trung tâm Chính trị

Luôn luôn xác định vai trò quan trọng của công tác đào tạo nguồn cán bộ của Đảng tại cơ sở, trong những năm qua Cấp uỷ, Chính quyền huyện luôn ưu tiên dành nguồn lực tương xứng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Với diện tích 3.385m²; hiện tại đã xây dựng 01 hội trường lớn có sức chứa trên 100 chỗ ngồi; 03 phòng làm việc; 02 phòng khách; 01 thư viện; 01 phòng truyền thống; thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học được trang bị bài bản, khoa học, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị.

Bên cạnh sự quản lý, điều hành của Ban Thường vụ Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện còn nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhờ đó chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không ngừng được nâng lên/

3. Một số khó khăn, vướng mắc

- Việc mở các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng ngày càng khó khăn do khó tập hợp được số lượng đoàn viên hội viên, vì số đông học sinh sinh viên khi tốt nghiệp có nhu cầu đi tìm cơ hội việc làm ở các địa phương khác, hoặc xuất khẩu lao động ở nước ngoài, đây cũng là khó khăn trong công tác tạo nguồn cán bộ từ cơ sở;

- Nội dung đào tạo còn rập khuôn, chưa linh hoạt nên chưa hấp dẫn học viên, nhất là đối tượng là cán bộ trẻ, nhu cầu tìm kiếm thông tin đa dạng.

- Cơ sở vật chất tuy được quan tâm đầu tư song với yêu cầu ngày càng cao của công tác dạy học và của ứng dụng công nghệ thông tin đòi hỏi nguồn lực rất lớn trong khi ngân sách địa phương gặp nhiều khó khăn.

- Một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, chưa phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng; việc nắm bắt dư luận xã hội, thông tin thời sự chính trị còn thiếu kịp thời nên chưa góp phần định hướng nhận thức chính trị, một số cán bộ, đảng viên đào tạo chưa gắn liền với quy hoạch, chưa tạo nguồn cán bộ trẻ

4. Kiến nghị, đề xuất

a. Đối với Trung ương

Thường xuyên biên soạn, cập nhật thông tin mới, đa dạng, có tính chất thời sự để thu hút sự của học viên.

b. Đối với cơ quan cấp tỉnh

- Tiếp tục quan tâm, ưu tiên hỗ trợ trí kinh phí để đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin thời sự về các sự kiện chính trị, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế cho đội ngũ giảng viên và cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Nam